



Câu Hỏi Thường Gặp Về Đơn Đăng Ký Danh Sách Chờ Fresh Bucks

Đơn Đăng Ký Danh Sách Chờ

Đơn Đăng Ký Danh Sách Chờ Fresh Bucks là gì?

Đơn Đăng Ký Danh Sách Chờ Fresh Bucks là cơ hội để các hộ gia đình ở Seattle nộp đơn xin cơ hội nhận trợ cấp Fresh Bucks trị giá \$40/tháng. Cư dân Seattle đủ điều kiện về thu nhập nộp đơn sẽ được đưa vào danh sách chờ và sẽ được thông báo về việc ghi danh khi có ngân sách.

Tôi có thể đăng ký vào danh sách chờ Fresh Bucks như thế nào?

Quý vị có thể đăng ký trực tuyến thông qua trang web Fresh Bucks. Đơn đăng ký sẽ vẫn tiếp tục trong tương lai gần để quý vị có thể nộp đơn bất cứ lúc nào.

Tôi cần thông tin gì để nộp đơn?

Những thông tin sau đây là bắt buộc trong đơn đăng ký của quý vị:

- Gia đình quý vị có bao nhiêu người?
- Thu nhập hộ gia đình quý vị là bao nhiêu?
- Địa chỉ nhà của quý vị là gì?

Ai đủ điều kiện?

Các hộ gia đình ở Seattle đáp ứng các yêu cầu về thu nhập và sống trong phạm vi thành phố đủ điều kiện nhận Fresh Bucks. Sử dụng [công cụ này](#) để xem quý vị có sống trong phạm vi thành phố hay không.

Gia đình tôi có thể đăng ký nhiều quyền lợi Fresh Bucks không?

Mỗi hộ gia đình chỉ được hưởng một quyền lợi. Nếu thành viên nào đó trong gia đình quý vị đã đăng ký, chúng tôi sẽ không chấp nhận thêm đơn đăng ký nữa.

Làm sao tôi biết mình được chọn?

Nếu đơn đăng ký của quý vị được chọn, quý vị sẽ nhận được thông báo trực tiếp qua thư và email. Vào thời điểm đó, chúng tôi sẽ cho quý vị biết mốc thời gian chính xác về thời điểm quý vị sẽ bắt đầu nhận được quyền lợi Fresh Bucks.

Nếu tôi không được chọn, tôi có phải nộp đơn lại không?

Không. Nếu đơn đăng ký của quý vị không được chọn ở vòng đầu tiên, đơn đăng ký của quý vị sẽ vẫn nằm trong danh sách chờ cho các cơ hội tuyển sinh sau này và cơ hội của quý vị sẽ tăng lên theo thời gian.



Tôi có thể tra cứu tình trạng đơn đăng ký của mình không?

Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua thư và email nếu trạng thái đơn đăng ký của quý vị thay đổi. Quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo số 206-256-5438 hoặc freshbucks@seattle.gov để nhận thông tin cập nhật.

Nếu hoàn cảnh của tôi thay đổi khi tôi đang trong danh sách chờ thì sao?

Nếu tình hình hộ gia đình của quý vị thay đổi (ví dụ: địa chỉ, thu nhập, v.v.), vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 206-256-5438 hoặc freshbucks@seattle.gov để cập nhật đơn đăng ký của quý vị.

Tại sao lại có danh sách chờ?

Cần phải có danh sách chờ vì Fresh Bucks có nguồn tài trợ hạn chế và chỉ có thể phục vụ một số lượng hộ gia đình nhất định tại một thời điểm. Danh sách chờ cho phép chương trình quản lý nhu cầu của sinh viên một cách công bằng và bình đẳng bằng cách sử dụng hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên.

Quá Trình Tuyển Chọn Người Đăng Ký

Quá trình tuyển chọn diễn ra như thế nào?

Quá trình lựa chọn sẽ chọn ngẫu nhiên những hộ gia đình đủ điều kiện nhận trợ cấp Fresh Bucks. Các hộ gia đình ưu tiên sẽ được nhận thêm mục nhập trong quá trình lựa chọn, tăng cơ hội được lựa chọn như sau:

- Nếu quý vị đáp ứng 1 tiêu chí ưu tiên, tên của quý vị sẽ được nhập 2 lần.
- Nếu quý vị đáp ứng 2 tiêu chí ưu tiên, tên của quý vị sẽ được nhập 3 lần, v.v.
- Các hộ gia đình còn trong danh sách chờ sau thời gian ghi danh đầu tiên sẽ nhận được một mục nhập bổ sung để lựa chọn trong tương lai.

Tiêu chí ưu tiên là gì?

Fresh Bucks hướng đến mục tiêu xóa bỏ sự chênh lệch trong việc tiếp cận thực phẩm lành mạnh cho những người chịu nhiều gánh nặng nhất do tình trạng mất an ninh lương thực, khó khăn kinh tế và bệnh mãn tính liên quan đến chế độ ăn uống. Dữ liệu cho thấy các hộ gia đình có thu nhập thấp và cộng đồng da màu có nhiều khả năng gặp phải tình trạng mất an ninh lương thực. Ưu tiên được dành cho các hộ gia đình đáp ứng các tiêu chí sau:

- Nhóm thu nhập hộ gia đình thấp nhất.
- Những hộ gia đình không nói tiếng Anh.
- Thời gian chờ: các hộ gia đình vẫn nằm trong danh sách chờ sau thời gian ghi danh đầu tiên sẽ được thêm một lần tham gia vào các quy trình tuyển chọn tiếp theo.